

BẢN TIN SỐ. 1 NĂM 2023 CHÙA LINH SƠN HOÀ LAN

Hội Chùa Linh Sơn
Beetskoogkade 7
1631 DP OUDENDIJK

Oudendijk, ngày 1 tháng 3 năm 2023

Chủ đề: tình hình Chùa Linh Sơn Oudendijk.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật Tử,

Bản cập nhật cuối cùng được đăng lên cách đây cũng một thời gian khá lâu, chúng tôi lấy làm tiếc vì chưa thể đăng bản tin mới sớm hơn. Nếu quý vị nào đã bỏ lỡ bốn bản tin trước, quý vị có thể đọc lại trên trang web của Chùa Linh Sơn: www.linhsonholland.nl.

Nhìn tổng quát về năm 2022

Như quý Phật Tử đã biết, Chùa đã gặp khó khăn vì những hành động có chủ ý của Minh Từ.

Cuối tháng 3 năm 2022, Minh Từ và nhóm ủng hộ ông ta tố cáo Thầy Thích Trí Thoát về hành vi sai phạm tài chính.

Minh Từ đã không chứng minh được những gì ông ta cáo buộc.

Kết quả của sự việc này không ai có thể xác định được sự đúng sai của nó.

Và Thầy Thích Trí Thoát cũng không thể hiểu được những sự cáo buộc vô căn cứ này.

Trong khoản thời gian đó Minh Từ nắm quyền kiểm soát Chùa.

Minh Từ đã xóa tên thầy Thích Trí Thoát, là một thành viên trong ban chấp hành Chùa, ra khỏi Phòng Thương Mại, và đã đăng ký một người khác vào ban chấp hành Chùa.

Sau đó ông ta nghĩ rằng hai người của ông ta - ngoài một thành viên còn lại trong ban chấp hành là anh T.H. Nguyễn - có thể nắm trọn quyền kiểm soát ngôi Chùa trong tay.

Đây thật sự không phải là một hành động đúng đắn của Minh Từ.

Những gì nói trên mà Minh Từ đã làm đều bị hủy bỏ bởi Phòng Thương Mại và Thẩm Phán:
www.linhsonholland.nl/kvk-besluit-09082022.pdf.

Sau đó, 2 thành viên mới đã được bổ nhiệm vào ban chấp hành Chùa. Anh T.H. Nguyễn (Nguyễn Kim) tự nguyện từ chức và Minh Từ bị sa thải.

Minh Từ đã phản đối việc ông ta bị sa thải, nhưng sự phản đối này đã bị Phòng Thương Mãi bác bỏ: www.linhsonholland.nl/kvk-besluit-23-11-2022.pdf.

Minh Từ còn thay đổi tất cả các ổ khóa của Chùa và cấm Thầy Thích Trí Thoát vào Chùa.

Việc này cũng đã bị Thẩm Phán hủy bỏ: www.linhsonholland.nl/vonnis-10-10-2022.pdf.

Minh Từ thậm chí còn chuyển số tiền € 63.000,- từ tài khoản của Chùa vào tài khoản cá nhân của ông ta. Ban Chấp Hành Chùa đã phải ra Tòa để đòi lại khoản tiền này cho Chùa: www.linhsonholland.nl/vonnis-23-11-2022.pdf.

Việc kiện tụng tóm tắt vào ngày 8 tháng 12 năm 2022

Những hành động do Minh Từ gây ra đã khiến Chùa tổn rất nhiều ngân khoản, thời gian và công sức, nhưng ông ta vẫn không dừng lại.

Sau đó Minh Từ đưa đơn ra Tòa yêu cầu Tòa bãi nhiệm chức vụ của Thầy Thích Trí Thoát và tất cả các thành viên trong ban chấp hành Chùa.

Ông ta đã không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào về sự cáo buộc của ông ta trước Tòa.

Yêu cầu của Minh Từ đã bị Tòa Án bác bỏ theo phán quyết sơ bộ: www.linhsonholland.nl/beschikking-22-12-2022.pdf.

Cộng đồng Chùa từng là một cộng đồng đoàn kết, yên bình, nhưng giờ đây Minh Từ và Kim Loan Nguyễn dường như mù quáng vì sự hận thù.

Ban Chấp Hành Chùa đã cố gắng sắp xếp để có một cuộc thảo luận hợp lý với họ. Không phải chỉ một lần mà đã cố gắng nhiều lần. Nhưng tiếc thay lần nào cũng kết thúc bằng những sự chửi bới rất thấp kém về mặt văn hóa từ phía bên họ.

Nếu quý vị nào muốn đọc, quý vị có thể đọc một số điện thư chửi tại đây: www.linhsonholland.nl/scheldmails.

Một tuần sau khi Kim Loan Nguyễn gửi e-mail cho Frank Visser, thành viên ban chấp hành chùa, dùng những từ ngữ rất thấp kém về mặt văn hoá, Kim Loan nghĩ rằng cô ấy có thể ngồi lại với Ban Chấp Hành Chùa mới với tư cách là một đối tác thảo luận.

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, hai bên đã thỏa thuận một cuộc họp sẽ diễn ra ở Chùa. Giữa hai bên luật sư đã có những thỏa thuận rõ ràng về 4 người nào sẽ có mặt trong cuộc họp này, nhưng Minh Từ lại không thực hiện đúng như những gì đã được thỏa thuận nêu trên. Họ đến với 8 người, thay vì 4 người, trong đó có 6 người không có tên trong danh sách được mời.

Tình hình trở nên hỗn loạn đến mức Frank Visser buộc phải gọi cảnh sát.

Chắc quý vị cũng hiểu rằng cuộc họp không thể diễn ra ở tình huống này được.

Kỷ yếu của phiên toà sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2023

Ngày 6 tháng 4 tới đây, Minh Từ lại một lần nữa muốn phế chức vụ của Thầy Thích Trí Thoát và tất cả các thành viên trong Ban Chấp Hành Chùa thông qua toà án.

Quý vị chắc cũng hiểu rằng chi phí mà Chùa phải trả cho các sự kiện tụng này sẽ tiếp tục tăng lên.

Ban Chấp Hành Chùa thật sự không biết động tác chính xác của Minh Từ là gì. Ông ta nói rằng một số tiền của tam bảo đã bị biến mất, nhưng ông ta không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào và thật sự thì từ lúc thành lập Chùa cho đến lúc Minh Từ nêu lên những sự cáo buộc vô căn cứ đó thì chính ông ta là thủ quỹ của Chùa.

Đó cũng là điều kỳ lạ trong các cuộc tấn công của Minh Từ. Về cơ bản ông ta tự tấn công chính ông ta. Ông ta không có lập luận và cũng không có bằng chứng nào đưa ra cả.

Minh Từ có thể sẽ sử dụng một bảng báo cáo của nhân viên kế toán trong phiên toà vào ngày 6 tháng 4 tới đây. Bảng báo cáo đó không đầy đủ và không cung cấp bằng chứng.

Do đó Ban Chấp Hành Chùa hoàn toàn có sự tin tưởng vào kết quả tốt sau khi kết thúc phiên Toà.

Ngoài hành động của Minh Từ chống lại Ban Chấp Hành Chùa, Ban Chấp Hành cũng có một thủ tục ngược lại cũng đang được tiến hành để làm sáng tỏ một số giao dịch về tài chính và sự sửa sang trái phép ở thời điểm mà Minh Từ nắm trọn quyền trong Chùa.

Thầy Thích Trí Thoát và Chùa không chỉ là nạn nhân duy nhất trong chuyện này, từ cuối tháng ba năm 2022 cho đến nay nạn nhân lớn nhất dĩ nhiên là cộng đồng Phật Giáo.

Ban Chấp Hành Chùa mong sau ngày 6 tháng 4 tới đây mọi việc sẽ được minh bạch để sự bình yên sẽ trở lại đến ngôi Chùa.

Minh Từ cộng tác với Kim Loan Nguyễn lan truyền những thông tin sai sự thật về Thầy Thích Trí Thoát và Chùa trên Facebook, trong các nhóm Viber và trên các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Thầy Thích Trí Thoát kêu gọi tất cả quý vị hãy đọc kỹ những gì Minh Từ và Kim Loan nói và viết trên mạng xã hội. Nếu quý vị đọc kỹ những phát biểu đó quý vị sẽ thấy rằng nhiều phát biểu hóa ra là bịa đặt và tự suy diễn.

Thông báo chương trình của những ngày lễ

Một vài điều nói chung.

Lịch trình của những ngày đại lễ và các hoạt động khác, quý vị có thể được tìm thấy trên trang web:

www.linhsonholland.nl/lich-trinh.

Những ngày đại Lễ chính:

18/6/2023: Lễ Phật Đản

27/8/2023: Lễ Vu Lan

Tất cả các hoạt động khác sẽ được công bố trên trang web và trên Facebook của Chùa.

Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị rõ ràng mọi việc.

Do đó gần đây chúng tôi có 2 trang Facebook mới:

www.facebook.com/ChuaLinhSonHollandMoi

www.facebook.com/ChuaLinhSonHoaLanPhanPhapLy

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua info@linhsonholland.nl và theo dõi trang web www.linhsonholland.nl.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự cảm thông của quý vị.

Trân trọng,



Minh Tâm (Frank Visser)

Thành viên Ban Tổ Chức Chùa Linh Sơn.